

Số: 45/BC-TrTH

Noong Hết, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**  
**NĂM HỌC 2021-2022**

*(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH-TrTH, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Trường TH xã Noong Hết)*

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
<b>MỨC 1, 2, 3</b>							
1	<b>Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường</b>						

	Tiêu chí 1.6	Khai thác hiệu quả các tính năng hiện đại trên trang web của nhà trường, của ngành.	Đã khai thác các tính năng hiện đại trên trang web của nhà trường, của ngành.	Trang web của nhà trường đã được CB, GV, NV khai thác, theo dõi thông tin.	Tiếp tục khai thác hiệu quả trang web	Không có	
		Kế hoạch tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp tại đơn vị chỉ mang tính chất tương đối ổn định, chưa thật sự hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động của nhà trường.	Hiệu trưởng tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hành chính, tài chính, tài sản trong giáo dục; thu - chi đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm. Các bộ phận thường xuyên cập nhật chính xác phần mềm, thực hiện tự kiểm tra, công khai tài chính, tài sản theo quy định. Trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo, Hiệu trưởng sẽ tiếp tục xin chủ trương của Phòng GD&ĐT, xây dựng kế hoạch và cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận	Hội đồng trường cùng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch	Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương	Không có	

			động các mạnh thường quân thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm tạo ra nguồn tài chính hợp pháp, mang tính chất ổn định để hỗ trợ vật chất và tinh thần kịp thời cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn				
	Tiêu chí 1.10	Có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích	Xử lý cắt tỉa cây trong khuôn viên nhà trường, tu sửa đồ chơi ngoài trời (cầu trượt...)	Vận động cha mẹ học sinh	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	
2	<b>Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên</b>						
	Tiêu chí 2.2	- Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn	GV đang theo học nâng cao trình độ chuyên môn;	- Thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định từ khá trở lên. Thực hiện theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV tiểu học	Thực hiện đúng tiến độ	Không có	
	Tiêu chí 2.5.	XD kế hoạch bố trí nhân viên Thư	Phân công NV thực hiện công	GV thực hiện	Tiếp tục tư	Không có	

		viện thiết bị	tác Thư viện thiết bị hợp lý	nhiệm vụ thư viện thiết bị đúng theo yêu cầu	vấn nâng cao chất lượng quản lý hoạt động TV_TB		
3	<b>Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học</b>						
	Tiêu chí 3.2.	Xây dựng KH tu sửa, xin hỗ trợ về CSVC lớp học của nhà trường	Bố trí lớp học hợp lý, hạn chế việc lớp học diện tích hẹp	Tiếp tục xin Phòng GD&ĐT cấp kinh phí, vận động tài trợ để tu sửa CSVC	Tiếp tục tu sửa lớp học đảm bảo diện tích.	Không có	
	Tiêu chí 3.4	Phối hợp với phụ huynh học sinh sửa chữa, khơi thông cống rãnh để khắc phục tình trạng ứ đọng nước.	Đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra	Vận động cha mẹ học sinh; CB, GV, NV, Đoàn thanh niên xã đóng góp ngày công lao động	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	
	Tiêu chí 3.5.	Thiết bị dạy học như máy vi tính, máy chiếu, máy photocopy...đảm bảo phục vụ tốt	Khắc phục sửa chữa một số thiết bị dạy học đáp ứng chương trình GDPT 2018	Tu sửa xin cấp thiết bị tài sản như máy vi tính, máy chiếu, photocopy...	Tiếp tục xin được trạng cấp thiết bị ĐDDH	Không có	

		cho GD					
<b>Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội</b>							
	Tiêu chí 4.2	Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển của nhà trường.	Kế hoạch phát triển của nhà trường được xây dựng khoa học, sát với tình hình của nhà trường.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham mưu với tốt với địa phương để tu sửa cơ sở vật chất tạo mọi nguồn lực để phát triển nhà trường.</li> <li>- Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cộng đồng; tuyên truyền vận động tài trợ của các cá nhân, tập thể để xây dựng nhà trường</li> </ul>	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	
<b>Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục</b>							
	Tiêu chí 5.1	Công khai Kế	Điều chỉnh KHGD phù hợp	Hội đồng trường	Thực hiện	Không có	

		hoạch giáo dục của nhà trường để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng biết và phối hợp, giám sát nhà trường thực hiện kế hoạch.	với tình hình thực tế nhà trường, địa phương.	cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng được kế hoạch GD triển khai tới CBGV,NV,HS, phụ huynh	đúng kế hoạch đề ra		
	Tiêu chí 5.3	XD cụ thể KH hoạt động giáo dục NGLL; HĐTN. Lòng ghép tài liệu GD địa phương.	Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục NGLL; HĐTN Có kế hoạch phối hợp với các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh để tổ chức cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Lòng ghép tài liệu GD địa phương	Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL; HĐTN và Dạy lồng ghép tài liệu GD địa phương	Thực hiện đúng kế hoạch đề ra	Không có	

**HIỆU TRƯỞNG**

**Mạc Thị Phương Hảo**